



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๕ มิถุนายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและอันตรายจากสัตว์เลี้ยง		

ในปัจจุบันชาวเกาหลีใต้มักนิยมเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ ล้านคน แต่ในขณะเดียวกันพบว่าอัตราการเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในกรณีต่าง ๆ มีความถี่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถิติการแจ้งเหตุความเสียหายของประชาชนในแต่ละรอบปีที่ผ่านมา เฉพาะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินจำนวน ๒,๑๑๑ ราย ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๔๐๔ ราย และปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๓๖๘ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๘๘๓ ราย เฉลี่ยเกิดขึ้นวันละประมาณ ๖ ครั้ง

เรื่องดังกล่าวส่งผลทำให้สมาชิกรัฐสภาได้ปรับปรุงแก้ไข “กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและอันตรายจากสัตว์เลี้ยง” โดยกำหนดอัตราโทษให้สูงขึ้น กล่าวคือ การกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท (ประมาณ ๙ แสนบาท) และกรณีเป็นเหตุให้ได้รับการบาดเจ็บมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท (ประมาณ ๖ แสนบาท) ทั้งนี้กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายในการทำหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการใส่สายคล้องคอหรือการสวมที่ครอบปากให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยเฉพาะกำหนดให้ผู้ที่เลี้ยง หรือครอบครองสุนัขสายพันธุ์โทสะ (Tosa) สายพันธุ์อเมริกันพิทบูล เทอร์เรีย (American Pit Bull Terrier) สายพันธุ์อเมริกัน สแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอเรียร์ (Staffordshire Terrier) สายพันธุ์สแตฟฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์ (Staffordshire Bull Terrier) และสายพันธุ์ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) มีหน้าที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

นอกจากนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ข้างต้นต้องเข้ารับการฝึกฝนอบรมในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการเลี้ยงดูสัตว์ การเผชิญหน้าจากการถูกสุนัขจู่โจม วิธีการฝึกฝนสุนัข และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องปีละ ๓ ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.animal.go.kr อีกทั้งกฎหมายยังกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษที่มีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงพึงดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิดให้อยู่ในความปลอดภัย หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องจะมีอัตราโทษปรับในครั้งแรกเป็นเงินไม่เกินจำนวน ๑ ล้านบาท (ประมาณ ๓ หมื่นบาท) ครั้งที่ ๒ ปรับเป็นเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท (ประมาณ ๖ หมื่นบาท) และครั้งที่ ๓ ปรับเป็นเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท (ประมาณ ๙ หมื่นบาท) รวมถึงมีโทษปรับสูงสุดถึง ๒๐ ล้านบาท (ประมาณ ๖ แสนบาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปีรวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวมีเจตจำนงในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเนื้อหาสาระสำคัญ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งเหตุร้ายจากสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีสถิติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สมาชิกรัฐสภาจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดอัตราโทษที่รุนแรงขึ้น รวมถึงข้อปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ทั้งแก่ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ด้วย รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้เสียหายในลักษณะต่าง ๆ ด้วย

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๒/๖๓
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	